

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ	หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ๒ ชั้น ๓ อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร	- ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ - พิจารณาการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานฯ - พิจารณาเลือกรองประธานฯ เพื่อรับผิดชอบ ในกรณีประธานติดภารกิจ
วันศุกร์ที่ ๑๖ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๖	-	ขอรายชื่อคณะกรรมการจากคณะ/วิทยาลัย/ สำนัก เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เลือกตั้งฯ	- ทำหนังสือขอรายชื่อกรรมการจากคณะ/ วิทยาลัย/สำนัก - จัดทำคำสั่งอนุกรรมการเสนอประธาน คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ลงนาม - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ เลือกตั้งฯ
วันพุธที่ ๒๑ มิ.ย.๖๖	๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting	- ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการรับสมัคร และชี้แจงกระบวนการเลือกตั้งฯ กรณีมีผู้สมัคร เกินจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับฯ
วันพุธที่ ๒๑ มิ.ย.๖๖	-	แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ	- แจ้งเวียนผ่านระบบ E document nu ของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งประเภทผู้แทน หน่วยงานจากการเลือกตั้งและประเภททั่วไป จากการเลือกตั้ง	๑. ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ๒. ผู้สนใจสามารถสมัครรับเลือกตั้ง ณ สำนักงานเลขานุการคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่ตนเองสังกัดอยู่ ๓. กรณีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภทผู้แทน หน่วยงานหรือมีผู้สมัครแต่ไม่ครบจำนวน ให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อเป็น กรรมการตามข้อ ๖(๑)
วันอังคารที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖	๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ สำนักงานเลขานุการ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก และบัณฑิตวิทยาลัย	๑. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งครบตามจำนวน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกรรมการ โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งฯ ๒. กรณีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภททั่วไป หรือมีผู้สมัครแต่ไม่ครบจำนวน ให้ดำเนินการรับ สมัครอีกครั้งหรือจนกว่าจะได้กรรมการครบ จำนวนตามข้อ ๖(๒)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖	๑๖.๓๐ น.	สิ้นสุดการโต้แย้งข้อผิดพลาดตามประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ	สามารถโต้แย้งข้อผิดพลาดภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง ได้ที่ นายชัชวาลย์ หวานชะเอม โทร ๑๑๓๒ นายอภิรักษ์ มีพุง โทร.๒๓๘๒

วัน/เดือน/ปี	เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ส.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับบัตร ลงคะแนนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย งานสภาข้าราชการฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑
วันศุกร์ ๔ ส.ค.๖๖	๐๘.๓๐ น.	ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ	ณ บริเวณสำนักงานเลขานุการ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/บัณฑิตวิทยาลัย
วันศุกร์ ๔ ส.ค.๖๖	๑๖.๓๐ น.	ปิดหีบเลือกตั้งฯ	ณ บริเวณสำนักงานเลขานุการ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/บัณฑิตวิทยาลัย
วันศุกร์ ๔ ส.ค.๖๖	๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	กรรมการประเภทผู้แทนหน่วยงาน ๑. หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ทำการนับคะแนน และสรุปรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียง ตามลำดับ ๒. ส่งผลการเลือกตั้งให้อนุกรรมการฝ่ายธุรการ เพื่อเสนอคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัย นเรศวร รับรองผลการเลือกตั้งฯ	- เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ทำการนับคะแนน ณ บริเวณสำนักงานเลขานุการคณะ/วิทยาลัย/ สำนัก /บัณฑิตวิทยาลัย - จัดส่งสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้งฯ ตามลำดับคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับสูงสุด จัดส่ง คณะอนุกรรมการฝ่ายธุรการ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑
วันศุกร์ ๔ ส.ค.๖๖	๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป	กรรมการประเภททั่วไป ๑. หลังจากปิดหีบเลือกตั้งฯ ให้คณะอนุกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ทำการนับคะแนน และสรุปรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับ ๒. ส่งผลการเลือกตั้งให้อนุกรรมการฝ่ายธุรการ เพื่อเสนอคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา ข้าราชการฯ รับรองผลการเลือกตั้งฯ	- เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป คณะอนุกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ดำเนินการเปิดหีบบัตร และนับคะแนน โดยรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ อย่างเปิดเผย พร้อมทั้งรวมคะแนนและลำดับ คะแนนเลือกตั้งจากมากไปหาน้อย แล้วส่งผล การเลือกตั้งฯ ให้ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายธุรการฯ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อนับ รวมคะแนนและเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนจาก มากไปหาน้อย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ เลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการฯ รับรองผล การเลือกตั้งฯ ต่อไป
วันจันทร์ที่ ๗ ส.ค.๖๖	๐๙.๓๐ น.	ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัย นเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม แผนงาน ๒ อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัย นเรศวร	- คณะกรรมการเลือกตั้งฯ รับรองผลการ เลือกตั้งฯ - จัดทำประกาศแต่งตั้งกรรมการสภา ข้าราชการฯ เสนออธิการบดีลงนาม
วันอังคาร ๘ ส.ค.๖๖	๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ประกาศรายชื่อกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบ	- แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการฯ ประเภทผู้แทนหน่วยงาน และประเภททั่วไป ให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ